

สมศักดิ์สังข์ยธ.จังหวัดช่วยดณ. บ.ลิขสิทธิ์ปิดส่งคนจับกระทง จีพินแก๊งล่อซื้อกรโซกทรัพย์

‘สมศักดิ์’สังข์ช่วยเด็กหญิงวัย 15 ปี ล่อซื้อกระทงละเมิดลิขสิทธ์ เนะร้อง ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข สภานายโคราช ชัดชงเองกินเอง (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

จับกระทง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงเด็กหญิงวัย 15 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ถูกตัวแทนลิขสิทธ์ดำเนินการล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ เนื่องจากเด็กหญิงคนดังกล่าวได้ประดิษฐ์กระทงติดรูปการ์ตูน ริ-ลัก-คู-มะ หรือหมีซี่เกี้ยว และแมวการ์ฟิลด์ ถูกเรียกเงินค่าปรับ 50,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเจรจาให้จนกระทั่งตกลงจ่ายค่าปรับเหลือ 5,000 บาท ว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปพบกับเด็กหญิงรายดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีการไกล่เกลี่ยและเปรียบเทียบปรับไปแล้ว โดยการตรวจสอบข้อมูลเพื่อต้องการนำข้อมูลมาเป็นตัวเอียงเกี่ยวกับเรื่องการล่อซื้อว่าเป็นลักษณะใด ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกฎหมายหรือไม่ หากมีการล่อซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน การกระทำผิดทางคดีที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจะส่งผลทางคดีกับผู้แจ้งด้วย

“เราต้องได้ข้อเท็จจริง ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีเด็กได้ผลิตกระทง หรือทำผิดในลักษณะละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์เป็นประจำหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำ แล้วอยู่ดี ๆ ก็ไปแจ้งให้ผลิต ต่อมาก็ไปแจ้งจับว่ากระทงทำผิดแบบนี้คงไม่ถูกต้อง ได้หลักฐานไม่บริสุทธิ์ย่อมมีผลทางคดีแน่ เหมือนไปล่อลวงให้เขาทำผิด นำเอาหลักฐานไปใช้แบบนี้ทางกฎหมายคงมีผลทางคดี กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความ

ช่วยเหลือ หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขที่กระทรวงยุติธรรมได้” นายสมศักดิ์กล่าว

ว่าที่ ร.ต.ธนภฤต จิตอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ยุติธรรมจังหวัดเข้าพบพ่อแม่ของเด็กหญิงดังกล่าว พร้อมแจ้งให้ทราบว่าเป็นบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ไม่เคยมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ จับคนละเมิดลิขสิทธ์ การเรียกค่าปรับลิขสิทธ์จึงเข้าข่ายกรโซกทรัพย์ ดังนั้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ่อแม่ของเด็กจะเข้าแจ้งความดำเนินคดี สำหรับผู้เสียหายที่ถูกล่อซื้อจับกุมและถูกกรโซกค่าปรับลิขสิทธ์ในพื้นที่ต่างๆ ขอให้แจ้งเบาะแสมายังศูนย์ยุติธรรมสร้าง

สุข เพื่อกระทรวงยุติธรรมจะเข้าดำเนินการกับแก๊งตบทรัพย์ดังกล่าวให้ถึงที่สุด

นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์การล่อซื้อกระทง มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การล่อซื้อเด็กที่มีความสามารถและต้องการช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว บริษัทใหญ่โตเริ่มต้นใช้วิธีการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับเด็กก่อนได้หรือไม่ กรณีที่เด็กทำเพียงแคร้ายได้พิเศษ เป็นครั้งคราวตามห้วงประเพณี ไม่ได้ทำอุตสาหกรรม บริษัทใหญ่โตมีชื่อเสียงขนาดนั้น หากเริ่มต้นด้วยการแนะนำตักเตือนก่อน หรืออาจจะอนุญาตลิขสิทธ์เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เด็กทำได้อย่างถูกกฎหมาย และถือว่าเป็นงานให้บริการเพื่อสังคม หรือ CSR ของบริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการที่มีค่าต่อไปในอนาคต จะดีกว่าหรือไม่

“การเริ่มต้นด้วยกระบวนการล่อซื้อพร้อมเรียกเงินค่าปรับ 50,000 บาท เป็นการไกล่เกลี่ยกับเด็กที่อายุขนาดนั้น ผมว่านอกจากทำให้เด็กขวัญกระเจิงแล้ว ยังเป็นการฝังภาพแผลเป็นทางจิตใจที่ไม่มีวันลิม และยังถือเป็นการขัดขวางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาการตามวัยของเด็กอีกด้วย กล่าวเช่นนี้ ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนกระทำความผิด และคนกระทำ ความผิดไม่ควรลอยนวล แต่ควรเริ่มต้นด้วยการบวนการอย่างอื่น ก่อนวิธีการล่อซื้อและจับเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนจะได้หรือไม่” นายธวัชชัยระบุ

ต่อมา นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “เรียกร้องให้ตำรวจเร่งสอบสวนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งของล่อซื้อ โดยจัดการจับให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อบริษัทตัวแทนลิขสิทธ์ยืนยันว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธ์ผิดกฎหมาย แสดงว่าคนโทรมาสั่งและล่อซื้อเป็นมิฉฉาชีพ”

น.ส.นุสรรา กาญจนกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า เบื้องต้นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นการสั่งให้ทำเพื่อล่อซื้อทั้งที่เด็กไม่มีเจตนาทำกระทงลิขสิทธ์รูปตัวการ์ตูนดัง กรณีนี้เข้าข่ายเด็กถูกข่มขู่กรโซกทรัพย์ให้ขาดเสียค่าเสียหาย โดยบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ออกแถลงการณ์ระบุว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธ์ผิดกฎหมายตามที่เห็นข่าว ดังนั้น หากมีผู้นำชื่อบริษัทไปแอบอ้าง ทางเจ้าของลิขสิทธ์สามารถเอาผิด

ทางกฎหมายได้ อีกทั้งเด็กก็สามารถฟ้องกลับเพื่อเอาผิดกับบุคคลที่แอบอ้างฐานข่มขู่กรโซกทรัพย์ได้ด้วย

ขณะที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2560 ครอบคลุมประเทศต่างๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม ออกประกาศชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ทางบริษัทไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธ์ผิดกฎหมายตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ขณะนี้ทางบริษัทได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ต่อมาบริษัท ที.เอ.ซี.ได้ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ระบุว่า ขอขอบคุณและน้อมรับในทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านในทุกช่องทางของบริษัท ตอนนี้ได้มีการปรึกษากับฝ่ายกฎหมายและทนายความ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดและ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 6 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15214

หน้า: 1 (ล่าง), 7

Col.Inch: 75

Ad Value: 82,500

PRValue (x3): 247,500

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สมศักดิ์สังข์ยธ.จังหวัดช่วยดย. บ.ลิขสิทธิ์ปิดส่งคนจับกระทง จีพันแก๊งล่อซื้อ...

เป็นธรรมชาติ หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทจะแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์

นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า มูลเหตุของคดีสามารถยอมความกันได้ แต่พฤติการณ์จ้างให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบสินค้าของตนแล้วมาจับเอง เสมือนชงเองกินเอง

ถือเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยสภาทนายความกำลังสืบสวนหาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นคดีตัวอย่างมิให้เกิดขึ้นอีก ส่วนที่กลุ่ม

เพจตั้งระบุว่า มีผู้เสียหายใน จ.นครราชสีมา 5 ราย ถูกล่อซื้อในลักษณะเช่นเดียวกัน อยู่ระหว่างติดต่อประสานเหยื่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษาประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่างที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีคดีแจ้งละเมิดลิขสิทธ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแล้วหลายราย อาจจะมาจากรความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้นในฐานะรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษา ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นว่า จะต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะไม่ได้ส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธ์

พ.ต.อ.คเชนทร์ เสตปุตตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวว่า เพิ่งทราบข่าวจากสื่อว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้าง โดยออกตระเวนหากินกับเหยื่อตามต่างจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว

กล่าวกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ เพื่อให้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร หากเป็นจริงถือเป็นการแอบอ้างทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย การดำเนินคดีเป็นลิขสิทธ์โดยชอบของบริษัท ส่วนวิธีการต่างๆ ที่เรียกเงินจากเหยื่อเข้าช่วยการชู้กรรโชกทรัพย์ค่อนข้างชัดเจน

“มีเหยื่อออกมาร้องขอความเป็นธรรมอีก 4 ราย โดยถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้างเรียกรับเงินน่าจะเป็กลุ่มบุคคลเดียวกัน จึงสั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบสำนวนย้อนหลังในระยะเวลา 60 วัน ว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือลงบันทึกประจำวันในการยอมความหรือไม่” พ.ต.อ.คเชนทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธ์ตัวการ์ตูนได้ติดต่อไปที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพื่อขอนำเงิน 5,000 บาท มาคืนให้ โดยจะคืนผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ล่าสุดทราบว่าทางผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย 15 ปี จะไม่ยอมรับเงินใดๆ เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าวคล้ายกับขบวนการมิชฉาชีพ